

Số: /KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”**

Căn cứ Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”;

Xét đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 3480/TTr-SVHTT ngày 19 tháng 7 năm 2024;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý, bổn phận và lòng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ và giao thoa nhiều nền văn hóa, đặc biệt là địa phương được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo nguồn lực, sức mạnh nội sinh xây dựng và phát triển Thành phố.

- Gắn việc tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất, với việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

#### 2. Yêu cầu

- Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải vừa đa dạng, phong phú, sáng tạo, có bản sắc, vừa thiết thực, gần gũi với người dân Thành phố; có

liên kết với các địa chỉ đỏ trong và ngoài nước, gắn với hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật, du lịch, ngoại giao nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để mọi người dân sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng.

- Quán triệt đến tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân về nội dung cơ bản của Chương trình hành động số 44-CTrHD/TU ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Chương trình hành động); lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động trong cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, nhất là tại địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố.

- Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, “Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

- Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo từng giai đoạn; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và tương xứng để có hiệu quả lâu dài.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

### **1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh**

- Tập trung chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tạo sự đồng tình, hưởng ứng và hành động, tạo thành phong trào toàn dân tích cực tham gia tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Trong đó, chú trọng thực hiện giải pháp “chuyển đổi số” để có các hình thức tuyên truyền phù hợp với xu thế hiện nay.

- Phát huy mạnh mẽ các sáng kiến, sáng tạo từ thực tiễn, thường xuyên nhân rộng, tôn vinh các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân.

### **2. Quán triệt nghiêm túc quan điểm “Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa toàn diện, đồng bộ**

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa thành giá trị phát triển; chú trọng các lĩnh vực văn học nghệ thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực tri thức, đầu tư xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo thêm không gian sáng tạo, hưởng thụ của người dân, xây dựng thương hiệu Thành phố và thúc đẩy đổi mới, hội nhập quốc tế.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quan tâm đào tạo phát triển các bộ môn nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án phát triển Ngành Văn hóa và Thể thao được Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Đầu tư xây dựng những tác phẩm lớn có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

- Tập trung thực hiện các công trình, dự án chỉnh trang đô thị, hiện đại gắn với quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả các không gian văn hóa cộng đồng, quảng trường, trung tâm văn hóa, thư viện, bảo tàng, các thiết chế văn hóa, công viên văn hóa gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên của Nhân dân; phấn đấu xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức.

- Xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực; tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn hiện đại; thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa.

### **3. Quán triệt sâu sắc và phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa, phát triển con người Thành phố**

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến về học tập, làm theo Bác và thực hành lời dạy của Bác trong các ngành, các giới, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa, trở thành “Không gian văn hóa” trong tâm thức mỗi người.

- Đa dạng hóa việc xây dựng các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh cả về văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quá trình triển khai tại các tổ chức đảng, cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở văn học nghệ thuật, tín ngưỡng tôn giáo...; phấn đấu xây dựng mỗi cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu.

- Tổ chức phát động các cuộc thi, tìm hiểu, hiến kế đề xuất giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo các chủ đề, nội dung gắn với đặc điểm từng địa phương, đơn vị; tăng cường các hoạt động, phong trào văn hóa, nghệ thuật tại địa phương gắn với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống, cách mạng, quê hương, đất nước và xây dựng, phát triển Thành phố.

- Tổ chức phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao gắn với công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

- Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn Thành phố gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cấp, mở rộng quy mô hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; đổi mới, hiện đại hóa trưng bày các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng chuyển đổi số, tích hợp và chia sẻ các dữ liệu trên không gian mạng; biên dịch ra nhiều ngoại ngữ để các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chú trọng giáo dục nhân cách đạo đức làm người, đạo đức cách mạng, đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ, nói lời hay, làm theo lẽ phải, sống chân thành, tử tế, tinh thần tương thân, tương ái trong đời sống xã hội. Chăm lo giáo dục thế hệ trẻ theo quan điểm “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo nội dung “Việt Nam - Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX” vào nội dung giáo dục công dân, lịch sử, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, và các hoạt động văn hóa trong trường học, trọng tâm là những ngày kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6), ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7), Lễ Quốc khánh (02/9), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) hàng năm.

- Tổ chức xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng. Mở các chuyên mục, chuyên đề về lịch sử văn hóa Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực giới thiệu ký ức, hồi ức của các nhân chứng kể chuyện về Bác Hồ; giới thiệu các bài viết, công trình nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hình ảnh, hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lên các trang tin điện tử và mạng xã hội. Triển khai số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa Thành phố và di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

- Mở rộng liên kết với các địa chỉ đỏ trong, ngoài nước, nhất là quê hương Bác và những nơi Bác từng lưu dấu nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, quảng bá, tuyên truyền, giáo dục và phát huy giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

#### **4. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa**

Tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa của Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình văn hóa, lịch sử, các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa trên địa bàn; xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển các công trình kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa tiêu biểu.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức thành viên** tuyên truyền, vận động các giới, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.

**2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố**

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo điều kiện và đặc thù của từng đơn vị, địa phương, lưu ý trong từng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần bám sát Chương trình hành động để xác định những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương, trong đó phân công rõ ràng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và đề ra lộ trình thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện;

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và của địa phương; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội.

- Đa dạng hóa xây dựng các mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các chi bộ, đảng bộ, cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở văn học nghệ thuật, tín ngưỡng tôn giáo...

- Lập dự toán kinh phí và bố trí kinh phí đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị, địa phương; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

### **3. Sở Văn hóa và Thể thao**

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động này. Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, giải pháp sáng tạo về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ cung cấp nguồn tài liệu chính thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị.

- Rà soát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các đề án phát triển Ngành Văn hóa và Thể thao được Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI thông qua: Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035”; Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”; Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030”; Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

- Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”; xây dựng các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực của Thành phố, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế

của văn hóa, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và gia tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”, phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa - thể thao. Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao tại địa phương.

- Tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu, định hướng phát triển loại hình hoạt động triển lãm, mỹ thuật, nhiếp ảnh gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu tham mưu thực hiện Đề án “Số hóa không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”, tích hợp chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 1890 - 1969 để mọi người có thể tiếp cận, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa; phát huy vai trò của hệ thống các bảo tàng, các cơ sở di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu, hình ảnh; thống kê, sưu tầm các tư liệu, hiện vật gốc, hiện vật, hình ảnh... gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nước và nước ngoài để xây dựng cơ sở dữ liệu, làm tài nguyên xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

- Xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phổ biến, giáo dục nhân cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội thông qua tổ chức các chương trình nghệ thuật; sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về Lãnh tụ Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, trưng bày, giới thiệu sách về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện biên tập và xuất bản ấn phẩm, làm phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm tại các địa chỉ đỏ trong, ngoài nước gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá, tuyên truyền, giáo dục và phát huy giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thành ủy Thành phố; tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu.

#### **4. Sở Tài chính**

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

#### **5. Sở Nội vụ**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng gắn với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp, thẩm định, hướng dẫn Sở Văn hóa và Thể thao kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Văn hóa Thành phố trong điều kiện hiện nay.

#### **6. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính cân đối, tham mưu bố trí vốn đầu tư công cho các dự án trên cơ sở nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của Thành phố để thực hiện Kế hoạch.

#### **7. Sở Tài nguyên và Môi trường**

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất cho việc xây dựng các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa từ Thành phố đến cơ sở.

#### **8. Sở Quy hoạch - Kiến trúc**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Thành ủy - Hội đồng nhân dân Thành phố quy hoạch xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực trung tâm hiện hữu của Thành phố và Quảng trường Hồ Chí Minh tại Khu đô thị mới Thủ



Thiêm phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060.

- Phối hợp với các sở ngành có liên quan, lập kế hoạch phân kỳ đầu tư các thiết chế văn hóa, các công trình kiến trúc, tượng đài, quảng trường, công viên, không gian văn hóa công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân Thành phố.

### **9. Sở Giáo dục và Đào tạo**

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên hiểu được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại đơn vị. Phấn đấu xây dựng mỗi cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến, làm người tử tế, có tri thức, hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; giáo dục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật học sinh, sinh viên tuân thủ pháp luật, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống của Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố học tập.

### **10. Sở Du lịch**

Phối hợp vận động các khu du lịch, điểm du lịch và các cơ sở có nhiều nét đặc sắc về văn hóa gắn với hoạt động du lịch, thương mại du lịch do Sở Du lịch đang quản lý thực hiện xây dựng không gian văn hóa du lịch, thương mại du lịch... góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân.

### **11. Sở Thông tin và Truyền thông**

- Phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí Thành phố mở chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, phỏng vấn viết bài, giới thiệu ký ức, hồi ức, các công trình, tác phẩm... tuyên truyền nội dung của Kế hoạch đến các tầng lớp Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng... có nội dung liên quan về lịch sử văn hóa Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

## **12. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh**

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, hợp tác, sản xuất, trao đổi, phổ biến các chương trình, sản phẩm truyền thông về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.

## **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

**1.** Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**2.** Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

## **V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

- Tháng 8 năm 2024: Các sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, thảo luận Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”;

- Trước ngày 30 tháng 8 năm 2024: Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể năm 2024 và năm 2025 của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi Sở Văn hóa và Thể thao cập nhật, tổng hợp, báo cáo.

- Chế độ thông tin báo cáo: Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo kết quả gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 30 tháng 10 hằng năm. Căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết đánh

giá kết quả thực hiện, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện và tiếp tục nâng chất triển khai thực hiện Kế hoạch trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy TPHCM;
- Thường trực HĐND TPHCM;
- Ban cán sự đảng UBND TP (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng và các Ban Thành ủy TPHCM;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TPHCM;
- Văn phòng ĐBQH và HĐND/TPHCM;
- UB MTTQVN và các đoàn thể TPHCM;
- Các sở, ban, ngành TPHCM;
- UBND thành phố Thủ Đức;
- UBND các quận - huyện;
- Các TCT, CT trực thuộc TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, (VX/LH).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Diệu Thúy**